



ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่อง เรียกรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ในการนี้ ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๒ กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ลำดับที่ ๑ นางปัทมา ปาณิวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าสู่ตำแหน่งดังกล่าวแล้ว และโอนไปรับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงขอใช้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล โดยเรียกลำดับถัดไปให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ดังนั้นจึงขอเรียกรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีที่ผ่านการคัดเลือกบุคคล ลำดับที่ ๒ ของตำแหน่งเลขที่ ๗๒ กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ดังนี้

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๒ กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๒ คือ นางสาวภริรา กิตติเดชานันท์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

เสนอผลงานเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบองค์รวม ๔ มิติ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ภายใต้กรอบการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)” สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ ร้อยละ ๑๐๐ และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ๔ มิติในยุค new normal” เพื่อประเมินผลงานในการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ จัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามชื่อผลงานข้างต้น จำนวนอย่างละ ๔ เล่ม ส่งให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ใดจะทักท้วงคุณสมบัติและผลงาน ให้ดำเนินการภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ